

Số: 56/BC- UBND

Trà Lâm, ngày 11 tháng 4 năm 2024

BÁO CÁO

Kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024

Thực hiện Công văn số 1101/UBND-NV ngày 10/4/2024 của UBND huyện Trà Bồng về việc báo cáo kết quả công tác phối hợp hoạt động giữa Mặt trận và UBND huyện khóa X nhiệm kỳ 2019-2024;

Thực hiện Quy chế phối hợp công tác giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam xã Trà Lâm. Trong nhiệm kỳ 2019-2024, công tác phối hợp giữa UBND và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã đạt được một số kết quả như sau:

I. Kết quả thực hiện Quy chế phối hợp công tác nhiệm kỳ 2019-2024:

1. Công tác tập hợp, xây dựng khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Dưới sự lãnh đạo trực tiếp của BTV Đảng ủy; HĐND, UBND và UBMTTQ xã đã phối hợp triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước đến các tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận trong xã hội, xây dựng củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần quan trọng vào việc thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã khóa XII, các Nghị quyết của HĐND, các quyết định và văn bản điều hành của UBND, kế hoạch phát triển kinh tế xã hội, an ninh quốc phòng xã Trà Lâm.

Trong gần 5 năm qua, trên cơ sở xây dựng khối liên minh công – nông – trí với khẩu hiệu tất cả vì sự nghiệp: Dân giàu, nước mạnh, dân chủ, công bằng, văn minh. MTTQVN xã tích cực tập hợp đoàn kết toàn dân thành một khối thống nhất, phát huy dân chủ xã hội chủ nghĩa, tăng cường đoàn kết nhân dân ở khu dân cư, thông qua các cuộc vận động, đặc biệt là cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”; cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” đã thắt chặt mối quan hệ giữa nhân dân với chính quyền, đồng thuận, chia sẻ trách nhiệm trong các phong trào Nhà nước và nhân dân cùng làm, nhân đạo từ thiện, đền ơn đáp nghĩa ...

Công tác phối hợp với Chính quyền chăm lo đời sống nhân dân, đặc biệt là đồng bào dân tộc thiểu số đạt được nhiều kết quả tích cực như trong xây dựng cơ sở hạ tầng: Điện, đường, trường, trạm, nước sạch, hỗ trợ phát triển sản xuất ...

* Công tác bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026:

Thực hiện các văn bản hướng dẫn của Trung ương, tỉnh, huyện sự chỉ đạo của Ban Thường vụ Đảng ủy, HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ xã đã phối hợp triển khai tổ chức bỏ phiếu bầu cử đại biểu Quốc hội và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2021-2026. Sự phối hợp chặt chẽ giữa UBND và Ủy ban MTTQ xã từ khâu chuẩn bị thành lập Ủy ban bầu cử, phân bổ cơ cấu, số lượng, thành phần, tổ chức

các bước hiệp thương lựa chọn giới thiệu người ứng cử, đến công tác tiếp xúc cử tri, vận động bầu cử, thành lập các tổ bầu cử, điểm bỏ phiếu, công tác giám sát hoạt động bầu cử và tổ chức vận động cử tri đi bầu cử... đều đảm bảo sự lãnh đạo tập trung, đúng quy định, trình tự theo luật định. Từ đó đã góp phần quan trọng vào thành công của cuộc bầu cử trên địa bàn xã Trà Lâm.

** Công tác tiếp xúc cử tri và tổng hợp ý kiến cử tri:*

Công tác tổ chức tiếp xúc cử tri được UBND, Ủy ban MTTQ xã phối hợp triển khai thực hiện định kỳ hàng năm. Trong nhiệm kỳ 2019-2024 đã tổ chức được 13 đợt tiếp xúc cử tri, với 2.854 lượt cử tri tham dự, có khoảng 300 ý kiến tham gia phát biểu. Qua các đợt tiếp xúc cử tri, UBMTTQVN xã đã phối hợp với HĐND, UBND tổng hợp ý kiến, kiến nghị của cử tri về tâm tư, nguyện vọng chính đáng liên quan đến các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước để báo cáo với các kỳ họp HĐND xã, đề nghị các ngành chức năng giải quyết.

Đối với hoạt động tiếp xúc cử tri cho các ứng cử viên đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp chuẩn bị cho kỳ bầu cử được UBND, Ủy ban MTTQ xã phối hợp tổ chức, tạo mọi điều kiện thuận lợi để đông đảo cử tri được tiếp xúc với các ứng cử viên.

Tại các hội nghị tiếp xúc cử tri đều cử lãnh đạo UBND xã và đại diện công chức các bộ phận chuyên môn của xã tham dự và có giải trình, tiếp thu ý kiến kiến nghị của cử tri tại hội nghị tiếp xúc. Do đó đã được đông đảo cử tri hoan nghênh, góp phần thu hút và củng cố lòng tin của cử tri, nhân dân vào Đảng, Chính quyền xã.

Công tác tiếp nhận, tổng hợp, theo dõi, đôn đốc giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri được tiến hành thường xuyên. Tỷ lệ các ý kiến, kiến nghị được giải quyết tăng lên đáng kể, đáp ứng được phần lớn những yêu cầu, nguyện vọng của cử tri và nhân dân, góp phần hạn chế tình trạng người dân lợi dụng dân chủ trong tiếp xúc để thực hiện khiếu nại, tố cáo cá nhân.

3. Phối hợp trong công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật.

UBND và UBMTTQ xã phối hợp chặt chẽ trong hoạt động xây dựng các văn bản quy phạm pháp luật, các chương trình, kế hoạch, đề án. Các văn bản quy phạm pháp luật trước khi ban hành đều được UBND xã tổ chức lấy ý kiến theo đúng thủ tục và trình tự pháp luật. Các văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND xã ban hành đều đảm bảo đúng thể thức và nội dung quy định, phù hợp với tình hình thực tế của địa phương, góp phần tích cực trong việc hoàn thành các chỉ tiêu, nhiệm vụ kinh tế xã hội mà Đại hội Đảng bộ xã khóa XII đã đề ra.

4. Công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, tổ chức các phong trào thi đua yêu nước và các cuộc vận động.

Công tác phối hợp tuyên truyền các chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước có nhiều chuyển biến tích cực, ngày càng đi vào chiều sâu. Ủy ban nhân dân xã tăng cường phối hợp với UBMTTQ xã trong việc phổ biến tuyên truyền các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành. Nâng cao trách nhiệm và hiệu quả hoạt động của Ủy ban nhân dân xã phối hợp công tác phổ biến giáo dục

pháp luật của xã, phát huy vai trò MTTQ tham gia trong công tác tuyên truyền nhân dân.

Phong trào thi đua yêu nước được UBND, UBMTTQ tập trung phối hợp thực hiện tốt thông qua ban hành các Kế hoạch, Chương trình công tác. Hàng năm đều tổ chức phát động phong trào thi đua yêu nước thực hiện thắng lợi Nghị quyết phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn. Tiếp tục phối hợp triển khai cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư”. Qua đó góp phần quan trọng nâng cao chất lượng đời sống văn hóa cơ sở gắn với xây dựng nông thôn mới, tăng cường đoàn kết, phát huy nội lực và tinh thần tự quản của nhân dân, phát triển kinh tế, xóa đói giảm nghèo, nâng cao dân trí, bảo tồn và phát huy các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của dân tộc.

* Quỹ “*Vì người nghèo*” Từ năm 2019 đến năm 2023 Quỹ vì người nghèo huy động được số tiền: 48.686.352đ. Tồn quỹ hiện tại 24.241.353đ.

Phối hợp, vận động doanh nghiệp, các nhà hảo tâm, các cơ quan, tổ chức hỗ trợ tiền để xây dựng nhà đại đoàn kết, nhà tình nghĩa cho các hộ gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ đặc biệt khó khăn, nhà tạm bợ, dột nát, không có khả năng để sửa chữa, khắc phục nhà ở từ năm 2019 – 2024 trên địa bàn xã đã được xây dựng 15 căn nhà với tổng kinh phí hỗ trợ 800.000.000đ.

Công tác quốc phòng an ninh, đảm bảo trật tự an toàn xã hội được đặc biệt quan tâm. UBND, Ủy ban MTTQ xã chú trọng tuyên truyền, vận động các tầng lớp nhân dân thực hiện phong trào “*Toàn dân bảo vệ an ninh tổ quốc*”; tổ chức nhiều hoạt động tuyên truyền cụ thể như: Vận động học sinh ra lớp, tuyên truyền phòng, chống bạo lực gia đình, tảo hôn, không sinh con thứ 3, trộm cắp vặt, công tác an toàn giao thông... Phối hợp tổ chức tốt diễn đàn “CAND lắng nghe ý kiến của nhân dân”.

* **Công tác cứu trợ:** Trong nhiệm kỳ, phối hợp với Mặt trận xã đã vận động, tiếp nhận và phân bổ giúp đỡ, cứu trợ 3.038 suất quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, đối tượng BTXH trên địa bàn xã¹.

5. Công tác tiếp dân và giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Công tác tiếp công dân, tiếp nhận đơn thư, giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân được UBND và UBMTTQ xã phối hợp chặt chẽ và hiệu quả định kỳ hàng tháng. Thông qua đó kịp thời nắm bắt thông tin, tiếp nhận và giải quyết các vấn đề tâm tư, nguyện vọng chính đáng của nhân dân. Từ năm 2019 đến 2024: Tiếp 78 lượt công dân (tiếp thường xuyên 55 lượt, tiếp của lãnh đạo 23 lượt); nhận 27 đơn. Tất cả các đơn đều đã được giải quyết xong, hiện nay ko có đơn thư nào tồn đọng.

6. Tham dự các kỳ họp, phiên họp và chế độ thông báo.

¹ Năm 2019: 192 suất
- Năm 2020: 195 suất
- Năm 2021: 1.006 suất
- Năm 2022: 1.123 suất
- Năm 2023: 522 suất

Công tác chuẩn bị, công tác tổ chức đến việc tham dự các kỳ họp, phiên họp, hội nghị của UBND và UBMTTQ xã được Thường trực các bên thực hiện nghiêm túc.

a) Đối với UBND xã:

UBND xã phối hợp chặt chẽ với Thường trực HĐND, MTTQ và các Ban của HĐND xã trong công tác chuẩn bị cho kỳ họp. Từ công tác chuẩn bị nội dung các báo cáo, đề án đến các điều kiện vật chất phục vụ cho kỳ họp đều thực hiện một cách đầy đủ, kịp thời. Việc trả lời chất vấn và các ý kiến, kiến nghị của đại biểu và của cử tri được UBND xã thực hiện một cách nghiêm túc và có trách nhiệm.

b) Đối với MTTQ xã:

Thực hiện theo nội dung quy chế, UBMTTQ xã đã thường xuyên và kịp thời thông báo kết quả công tác xây dựng chính quyền 6 tháng và hàng năm tại kỳ họp HĐND xã; thường xuyên trao đổi thông tin hai chiều với UBND xã về các phản ánh, kiến nghị của cử tri cũng như các vấn đề bức xúc trên địa bàn để UBND xã chỉ đạo các cơ quan chức năng giải quyết theo thẩm quyền và làm cơ sở phục vụ các hoạt động giám sát, thẩm tra của Thường trực và các Ban HĐND xã.

7. Phối hợp trong hoạt động giám sát, kiểm tra.

Ban Thường trực UBMTTQ xã luôn coi trọng và tăng cường phối hợp trong hoạt động giám sát, khảo sát. MTTQ xã thường xuyên và tích cực tham gia với các đoàn giám sát, khảo sát của HĐND, khi được Thường trực và các Ban của HĐND xã mời. Trong quá trình tham gia, đại diện MTTQ luôn thực hiện tốt vai trò trách nhiệm và có những đóng góp không nhỏ vào kết quả chung của đoàn.

9. Các hoạt động khác:

Ngoài những nội dung công tác phối hợp chủ yếu theo Quy chế; UBND và UBMTTQ xã thường xuyên phối hợp thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm, đột xuất khác theo yêu cầu Đảng ủy và của huyện, như phối hợp thực hiện các giải pháp đảm bảo an sinh xã hội; chung sức xây dựng nông thôn mới; giảm nghèo

II. Đánh giá chung:

1. Về ưu điểm:

- Hoạt động phối hợp công tác theo Quy chế phối hợp trong 5 năm qua đã thu được nhiều kết quả đáng khích lệ. UBND, UBMTTQVN xã đã tích cực, chủ động thực hiện chức năng, nhiệm vụ của mình theo đúng quy định của pháp luật và Quy chế phối hợp đã đề ra; phân công lãnh đạo giữ các mối quan hệ thường xuyên với cơ quan tổ chức có liên quan; luôn chủ động và tạo mọi điều kiện thuận lợi cho nhau để các bên liên quan triển khai, thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công.

- Hoạt động phối hợp từng bước đi vào nề nếp, tạo ra bước chuyển biến tích cực trong mối quan hệ phối hợp công tác giữa UBND, UBMTTQ; tinh thần trách nhiệm, tính hiệu quả trong công tác phối hợp đã được tăng cường. Những kết quả nêu trên đã góp phần tích cực trong việc tổ chức thực hiện và hoàn thành xuất sắc các chỉ tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội hàng năm và của cả nhiệm kỳ.

2. Những hạn chế, tồn tại:

Bên cạnh những kết quả đạt được như đã kê trên, chúng ta thẳng thắn nhìn nhận rằng, việc thực hiện Quy chế phối hợp công tác còn bộc lộ một số tồn tại, hạn chế là:

Phối hợp trong công tác chỉ đạo, hướng dẫn, tạo điều kiện trong hoạt động giám sát của nhân dân ở cơ sở hiệu quả chưa cao, nhất là hoạt động giám sát đầu tư cộng đồng đối với các dự án đầu tư từ nguồn vốn ngân sách nhà nước.

3. Một số bài học kinh nghiệm:

3.1. Cần bám sát Nghị quyết của Đảng ủy về phát triển kinh tế - xã hội hàng năm, từ đó có kế hoạch cụ thể trong công tác phối hợp tổ chức thực hiện.

3.2. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát, khảo sát việc thực hiện Quy chế dân chủ cơ sở, công tác dân vận chính quyền, nhất là trong công tác phối hợp giải quyết đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân và giải quyết các ý kiến, kiến nghị của cử tri.

3.3. Cần xác định rõ và nâng cao trách nhiệm hơn nữa của các cơ quan nhà nước trong việc tiếp thu và giải quyết các kiến nghị của các đoàn giám sát và của cử tri; MTTQ xã cần bám sát và quyết liệt hơn nữa trong việc theo dõi, đôn đốc việc giải quyết các kiến nghị chính đáng của nhân dân.

3.4. Thực hiện đúng thời gian tiến hành sơ kết, tổng kết Quy chế phối hợp hàng năm, để kịp thời đánh giá những thuận lợi, khó khăn, vướng mắc và tăng cường công tác chỉ đạo, kiểm tra theo chức năng, nhiệm vụ của từng thành viên trong quy chế.

3.5. Duy trì chế độ thông tin báo cáo theo quy định; tăng cường cơ chế trao đổi thống nhất giữa UBND, UBMTTQ xã, tạo sự thống nhất chung trong giải quyết các vấn đề phát sinh ở địa phương.

III. Một số phương hướng chủ yếu trong thực hiện Quy chế phối hợp giai đoạn 2024-2029

Để tiếp tục nâng cao chất lượng và hiệu quả Quy chế phối hợp công tác, góp phần thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội Đảng bộ xã Trà Lâm lần thứ XII. Cần thực hiện tốt một số phương hướng, nhiệm vụ chủ yếu trong thực hiện Quy chế phối hợp công tác, cụ thể sau:

1. Tiếp tục phát huy khối đại đoàn kết toàn dân tộc, thông qua việc thực hiện tốt chính sách phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng an ninh, giữ gìn trật tự ATXH.

2. Tổ chức các phong trào thi đua yêu nước trong các tầng lớp nhân dân. Trọng tâm, mở rộng và nâng cao chất lượng cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng đời sống văn hóa ở khu dân cư” gắn với phong trào góp sức chung tay xây dựng nông thôn mới; đẩy mạnh cuộc vận động “Ngày vì người nghèo” và chương trình an sinh xã hội, góp phần thực hiện chủ trương giảm nghèo nhanh và bền vững; tiếp tục thực hiện có hiệu quả việc “Học tập và làm theo tấm gương đạo đức Hồ Chí Minh” trong nhân dân và trong đội ngũ cán bộ công chức.

3. Tăng cường công tác tuyên truyền, phổ biến giáo dục pháp luật trong nhân dân, vận động nhân dân chấp hành pháp luật.

4. Đổi mới công tác tổ chức tiếp xúc cử tri với đại biểu Quốc hội, đại biểu HĐND các cấp vừa đảm bảo phát huy dân chủ của nhân dân, vừa bảo đảm trách nhiệm của người đại biểu nhân dân và các cơ quan nhà nước có liên quan, nâng cao hiệu quả công tác xây dựng chính quyền, phối hợp giải quyết tốt ý kiến, kiến nghị của cử tri.

5. Tăng cường đổi mới hoạt động tham gia xây dựng chính quyền của Ủy ban MTTQ; hoạt động chất vấn và trả lời chất vấn tại kỳ họp của HĐND xã.

6. Phối hợp thực hiện hiệu quả Quy chế dân chủ cơ sở. Tăng cường hoạt động kiểm tra, giám sát theo quy định của pháp luật; thực hiện tốt Quy chế tổ chức phản biện xã hội của UBMTTQ với UBND xã; phát huy hoạt động của Ban Thanh tra nhân dân, Ban giám sát đầu tư cộng đồng; tổ chức lấy phiếu tín nhiệm đối với chức danh Chủ tịch, Phó Chủ tịch HĐND, UBND xã; bầu Trưởng thôn theo quy định; giải quyết tốt đơn thư khiếu nại, tố cáo của công dân.

Ngoài nhiệm vụ trọng tâm trên, hàng năm căn cứ yêu cầu nhiệm vụ chính trị của địa phương, thông qua hội nghị bàn bạc, thống nhất, UBND, UBMTTQ xã bổ sung nội dung phối hợp cho phù hợp với tình hình thực tế của địa phương. Trên đây là báo cáo Kết quả thực hiện công tác phối hợp giữa Ủy ban nhân dân và Ủy ban MTTQ Việt Nam xã nhiệm kỳ 2019-2024. Ủy ban nhân dân xã kính báo./.

Nơi nhận:

- Phòng Nội vụ huyện;
- Đảng ủy xã;
- TT HĐND, UBND xã;
- UB MTTQVN xã và các hội đoàn thể;
- Lưu: VT, Vb.

CHỦ TỊCH

Võ Thị Mai Vỹ